

## Chưa bao giờ dám nghĩ đến Harvard xa vời!

T&#225;c Gi&#7843;: Nguy&#n H&#ng Qu&nh Trang  
Th&#7913; S&#225;u, 26 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2011 08:01

---

Học tập tại trường ĐH Harvard có đi kèm gì đặc biệt và làm thế nào để “Giấc mơ Mỹ” không phải là quá xa vời?

*Chúng ta cùng tìm hiểu qua những chia sẻ thú vị của Nguyễn H&ng Qu&nh Trang - một trong những sinh viên châu Á xuất sắc nhất của Harvard.*

Bạn tìm kiếm thông-cáo hay tin-tức học bổng của các trường ĐH Mỹ thông qua Website nào?

Tôi sử dụng những Websites. Đó là các Websites VietAbroad, USNews, Collegeboard và trường IIIE.

Làm thế nào để một học sinh có thể lựa chọn được một ngôi trường phù hợp với năng lực và sở thích?

Cái này tùy thuộc vào sở thích mỗi người. Cá nhân tôi lựa chọn dựa trên các số thành tích của các trường trên trường USNews, mức chi phí nhận và trình độ SAT trên Collegeboard (điểm biệt khả năng được chấp nhận vào học của mình là bao nhiêu). Ngoài ra, bạn nên cân nhắc những trường mà bạn thích học và làm việc trong lĩnh vực nào, muốn sống trong thành phố hay nông thôn?...

Điều “ngạc nhiên” nhất mà bạn từng làm trong quá trình nộp đơn xin học bổng là gì?

Ngồi hàng giờ trước máy vi tính để viết đi viết lại một bài luận mà không thể sử dụng chúng để nộp tại văn phòng (cố gắng).

Một vài lời khuyên của bạn dành cho những học sinh Việt Nam muốn nộp hồ sơ xin học bổng tại các trường ĐH Mỹ?

Thứ nhất, hãy dám mơ ước. Mỗi lần khi học xong rồi nộp đơn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nộp đơn xin học ở Harvard; bởi tôi nghĩ rằng điều đó là không thể; đó là trường đại học danh tiếng nhất thế giới và tôi là một người rụt rè, đơn giản đáng ngạc nhiên. Nhưng một ngày nọ, chỉ là để cho vui, tôi lên website của trường, lướt qua một chút và trong một buổi chiều quý trọng nộp đơn. Tôi phải thừa nhận rằng đó là một quyết định can đảm. Không có một công thức hay một lý do cụ thể cho việc nào sẽ nhận được. Sự thật là tôi đã bỏ tất cả mọi thứ để theo đuổi một “an toàn” với tôi là những học sinh cao.

Thứ hai, đừng bao giờ tự bỏ cuộc. Nếu trường học gọi mail hỏi về những chi tiết còn thiếu, hãy trả lời càng sớm càng tốt. Họ có rất nhiều đơn xin học phải xem xét và sẽ đánh giá cao nếu bạn làm mọi thứ nhanh chóng.

Thứ ba, cố gắng làm đầy hồ sơ của bạn với những thành tích mới, những bài luận mới hoặc tài liệu nghiên cứu, những chi tiết bổ sung giúp bạn trở nên khác biệt so với các sinh viên khác. Những bài thơ, những đoạn băng ghi âm giọng hát của bạn... Hãy cố gắng làm cho nó mang

## Chia sẻ bao giờ dám nghĩ đến Harvard xa vời!

Tên: Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang  
Số: 8 N 2011 08:01

---

Sống cá nhân và để biết nó có thể.

Thật, các trường ĐH Mỹ rất thích sinh viên tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa. Vì vậy, bạn nên cố gắng làm những việc ngoài phạm vi nhà trường, khác thường và thú vị để biết. Tôi đã biết là mình có thể chấp nhận những công việc của Việt Nam như đàn bầu, chèo, hát. Có thể hỏi để xét tuyển sẽ thích những công việc như thể thao, chơi trong trường của họ.

Tôi không có điểm SAT cao nhất hoặc viết những bài luận hấp dẫn nhất. Có thể là có 1 điều gì đó ở tôi mà họ xét duyệt yêu thích, một thứ gì đó mà tôi cũng không biết. Có thể sẽ "có điều gì đó" trong bạn như vậy. Vì thế, hãy gửi đơn xin học vào ngôi trường mà bạn muốn.

ĐH Harvard đã không còn là "giấc mơ Mỹ" với tôi!, Giáo dục - du học, giao dục, du học, harvard, sinh viên, học bổng



### Quỳnh Trang và mẹ trong lễ tốt nghiệp

#### Việc học tập ở Harvard học nên là như thế nào?

Mọi khi chúng tôi phải học bốn môn. Các khóa học cá nhân tại Harvard có tổng cộng khoảng 32 môn, trong đó có 8 môn căn-bản chung cho tất cả các ngành, khoảng 10 môn chuyên ngành, còn lại 14 môn, sinh viên có thể học bất cứ thứ gì họ cảm thấy hứng thú. Đó là lý do tại sao, từ năm tháng ba, sinh viên vẫn có thể đổi ngành học.

Tính cạnh tranh ở trường Harvard rất cao. Để đạt được điểm A, bạn phải học tập rất chăm chỉ. Số kỳ vọng từ các giáo sư cũng rất cao. Trong lớp học chúng tôi không được "chờ đợi những lời nói"; mà cùng nhau chung trong một đội ngũ. Họ hỏi các lớp mà đưa đưa học dựa trên bài giảng của giáo sư, trong khi các lớp cao học thì đa phần là sinh viên tự thảo luận theo nhóm rồi lên thuyết trình trước các giảng viên.

Tại Harvard, nói chung là sinh viên được nghỉ ngơi nhiều: nghỉ hè ba tháng, nghỉ Đông một tháng, nghỉ Xuân một tuần và nghỉ ngày Lễ Tạ ơn một tuần. Trong quãng thời gian này, sinh viên có thể đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động xã hội. Cũng phải nói thêm, sinh viên Harvard cũng khá năng động, đa phần họ đều là thành viên của 3-4 tổ chức hoạt động tình nguyện.

## Chị a bao giờ dám nghĩ đến Harvard xa xôi!

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang

Th&#7913; S&#225;u, 26 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2011 08:01

---

### Những trải nghiệm ở trường ĐH Harvard khiến bạn thắc mắc làm thế nào “sức” là gì?

Có ba điều ở ngôi trường này sinh viên thường xuyên khêu nhau mà tôi thấy rất kỳ quặc, đó là:

Thứ nhất, đi tìm hiểu vào (trước) buổi tối ông John Harvard. Đây là một trong những hành động của sinh viên trong trường nhằm chào đón các du khách thăm quan-những người luôn nhìn họ (sinh viên Harvard) như thế nào “sinh vật lạ”.

Thứ hai, ở Harvard rất ít khi nghe thấy ai nhìn thấy người khác tay trong tay. Không phải bởi vì trường Harvard cấm chuyện yêu đương. Đa phần là do tâm lý của sinh viên Harvard không muốn dành nhiều thời gian cho chuyện này. Vì các học tập, tham gia hoạt động ngoại khóa, xây dựng các mối quan hệ thể thao hay sinh-hoạt học-đời ... thu hút sự quan tâm của họ nhiều hơn.

Thứ ba, là hết những nguyên thủy. Đêm trước kỳ thi cuối cùng của học kỳ đầu tiên, những sinh viên Harvard sẽ khỏa thân và chạy xung quanh khuôn viên trường. Một số sinh viên còn mặc những bộ trang phục của đội sĩ La Mã cổ. Những sinh viên khác vây quanh để xem. Tôi cũng đã chứng kiến cảnh này vài lần và đó thực sự là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời!